
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 1๒/2561 

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารส านักงานอธกิารบดี 

_____________________ 
 

รายชื่อกรรมการท่ีมาประชุม      ต าแหน่ง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา    รองอธิการบดี รักษาการแทน 

        อธิการบดี ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์รชฎ เชือ้วิโรจน์   รองอธิการบดี และ 

รักษาการแทนคณบดีคณะสารสนเทศและ

การสื่อสาร  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย    รองอธิการบดี 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา    รองอธิการบดี 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กริติการกุล   รองอธิการบดี 

6. อาจารย์อภิชาติ สวนค ากอง     รองอธิการบดี 

7. อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล     รองอธิการบดี 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม   รองอธิการบดี 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง    รองอธิการบดี 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรอืงชัย จูวัฒนส าราญ   คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 

11. รองศาสตราจารย ์ดร.อรุณ ีคงดี อัลเดรด   รองคณบดีฝา่ยวิจยัและบริการวชิาการ

        แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมุาพร อุประ    คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 

เกษตร 

13. อาจารย์อนุวัติ เชื้อเย็น     คณบดีคณะพัฒนาการทอ่งเที่ยว 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร   คณะศิลปศาสตร์ 

15. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล    คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

16. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสรฐิศิลป์    คณบดีคณะบรหิารธุรกิจ 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ    คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงฯ  

18. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศักดิ์ ศรเีงินยวง   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ   

19. อาจารย์ ดร.วินัย โยธินศิริกุล     รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

แทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ 

20. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข     คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  

เฉลิมพระเกยีรติ  

21. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์    คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

22. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอ าพัน   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี     คณบดีวทิยาลัยพลังงานทดแทน 
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24. รองศาสตราจารย ์ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่     ผู้อ านวยการส านักวจิัยและสง่เสรมิ 

วิชาการการเกษตร 

25. อาจารย์ ดร.สมคดิ แก้วทิพย์     คณบดีวทิยาลยับรหิารศาสตร์ 

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี    ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนา 

วิชาการ 

27. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสรฐิ จรรยาสุภาพ   ประธานสภาพนักงาน 

28. นางอริศรา สิงห์ปัน      ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากจิ   รองอธิการบดี  

กรรมการและเลขานุการ 

30. นางปราณี พันธุ์วุฒิ      ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 

31. นางพัชรี ค ารินทร์      หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ตดิราชการอื่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร ยศราช    อธิการบดี  
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ    ผู้ช่วยอธิการบดี 

2. อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง     ผู้ช่วยอธิการบดี 

3. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล    ผู้ช่วยอธิการบดี 

4. อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารศีรีสม    ผู้ช่วยอธิการบดี 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์   ที่ปรึกษาอธิการบดี 

6. นางสาวนีร เรียนกุนา      ผู้อ านวยการกองคลัง 

7. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์     ผู้อ านวยการกองการเจา้หน้าที่ 

8. นางวราภรณ ์ฟูกุล      ผู้อ านวยการส านักงานคุณภาพฯ 

๙. นางจุดารัตน์ ชิดทอง      รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้างานประกัน 

คุณภาพการศึกษา ส านักงานคุณภาพฯ  

๑๐. นายอดิศร สุวรรณ      นิติกรช านาญการพเิศษ 

แทนหัวหน้างานวินัยและนิติการ 
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 

1. นางธัญทิวา เผา่ต๊ะใจ      เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2. นางลัดดาวรรณ บ ารุงกาญจน์     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

3. นางสาวกริยิา ทิพย์โอสถ     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เจ้าหน้าที่ประจ าห้องบันทกึเสียง 

นายชัยรัตน์  จีรวัฒนกุล      ช่างเทคนิค 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

  เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ   
 

  - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

   ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 25 สงิหาคม 2561 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 

3.1  พิจารณากรอบอัตราก าลังส าหรับบุคลากรท่ีมคีวามพิการ อีกจ านวน 14 คน 
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 13 

ธันวาคม 2560 ได้รับทราบสรุปผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การส่งเสริม

การมีงานท าให้คนพิการ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ รองอธิ การบดี (อาจารย์ชัช                                

พชรธรรมกุล) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ และ

ผู้อ านวยการกองแนะแนวและศิษย์เกา่สัมพันธ์ ส ารวจจ านวนบุคลากรที่มีความบกพรอ่งที่ท างานในมหาวิทยาลัย

และศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการจ้างงาน และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น 
 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามมติได้ด าเนินการประชุมหารือ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยมี

กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลักในการประชุม โดยสรุปคือ การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับการ

จ้างงานคนพิการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดจ านวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของ                                                  

สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท างาน และจ านวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ                                                        

สถานประกอบการ จะต้องน าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 26 

เมษายน พ.ศ. 2554 ในข้อ 4 ก าหนดว่า “ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับ                               

คนพิการที่สามารถท างานได้ไม่วา่จะอยู่ในต าแหน่งใด อัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคน

พิการหนึ่งคนเศษของหนึ่งรอ้ยคน ถา้เกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน” 
 

ส าหรับมหาวิทยาลัย มีจ านวนผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 1,750 คน จะต้องมีจ านวนคนพิการ                                

ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จ านวน 17 คน แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีคนพิการที่ปฏิบัติงาน จ านวน 3 คน ดังนัน้ 

จึงจ าเป็นต้องก าหนดกรอบอัตราก าลังส าหรับคนพิการที่จะต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอีก จ านวน 14 คน  
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ประกอบกับปัจจุบันได้มีผู้พิการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา                                        

ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาให้นักศึกษาพิการเพื่อเป็นสวัสดิการ

และสนับสนุนนักศึกษาพิการไว้แล้ว  
 

เพื่อให้การจ้างงานของคนพิการเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

และเห็นควรน าเสนอคณะกรรมการบรหิารอัตราก าลังในมหาวิทยาลัยแม่โจ้พิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อ

ที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาตามล าดับ 
 

3.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 
 

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 25 

กรกฎาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 

(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และ                                       

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น 
 

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ได้เลื่อนการ

พิจารณาหลักสูตรดังกล่าว และให้วิทยาลัยพลังงานน ากลับไปปรับปรุง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการสภาฯ ด้าน

วิชาการ และสภามหาวิทยาลัยอีกครัง้หนึ่ง ในวันที่ 15 กันยายน 2561  
  
แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ประกาศรับนักศึกษาเพื่อรับทุนและเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว

ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว และตามปฏิทินการรับสมัครจะต้องประกาศผลในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ซึ่งในโครงการ

จะต้องมีการใช้งบประมาณเพื่อจ่ายทุนให้นักศึกษาภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 สภามหาวิทยาลัยจึงให้

ข้อเสนอแนะว่า ให้ประกาศผลนักเรียนทุนที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าวก่อน และให้น านักศึกษามาเรียนปรับ

พื้นฐาน ทั้งนี้ เมื่อหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้เปิดเรียนในเทอมที่ 2/2561 ดังนั้น 

เพื่อให้การรับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัย

พลังงานทดแทนจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้วิทยาลัยพลังงานทดแทนด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและเกิดความเหลื่อมล้ าในการจัดการ

เรียนการสอนของหลักสูตรดังกล่าว ควรพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอน ระหว่างรุ่นที่ 1 

และรุ่นที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยพลังงานทดแทนประกาศรายชื่อนักเรียนทุน                                       

ในหลักสูตรดังกล่าว และรับนักศึกษามาเรียนปรับพื้นฐาน และหากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรฯ แล้ว                                   

ให้เปิดเรียนในเทอมที่ 2/2561 ทั้งนี ้ให้น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1 ด้านกฎหมาย 
 

1) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารคัดเลือก 

    บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... 
 

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม) ในการประชุม ครั้งที่ 

1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ได้มีมติมอบหมายให้ประธานสภาพนักงานน าการคัดเลือกข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการ

ดีเด่น ไปพิจารณาด าเนินการคัดเลือกร่วมกับการคัดเลือกประเภทอื่น ๆ เพื่อให้มีการพิจารณาเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน นั้น 
 

คณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ คร้ังที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 มีมติ

เห็นชอบให้จัดท า “รา่ง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหลักเกณฑ์และวิธีการ

คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....  ในการนี้ งานสภาคณาจารย์                                     

ได้ด าเนินการจัดท า “ร่าง” ระเบียบฯ ดังกล่าวแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อ                                       

ที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบชื่อ “ร่าง” ระเบียบฯ ในส่วนของค าว่า “...หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก...” ว่าเป็นค าซ้ าหรอืไม่  

2. ข้อ 5.3 ให้ตรวจสอบว่าต้องใช้ค าว่า “เป็นผู้ที่มีอายุราชการ...” หรือ “เป็นผู้ที่มีอายุการ

ปฏิบัติงาน...”  เพื่อสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 

3. ข้อ 9 ควรพิจารณาว่าจะสามารถเพิ่มจ านวนองค์ประกอบของกรรมการ ในข้อ 9.4 ให้                                    

มากขึน้ได้หรอืไม่ อย่างไร และพิจารณาให้ครอบคลุมถงึมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

ด้วย 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอ

คณะกรรมการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามรา่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....(มหาวิทยาลัย

ในก ากับ) โดยให้น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา และน าเสนอคณะกรรมการบริหารฯ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมคร้ังต่อไป (วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561) 
 

๒) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผ่าน 

    ระบบธนาคารและการใช้หลักฐานการโอนเงนิผ่านธนาคารเป็นหลักฐาน 

    ประกอบการเบิกจ่าย 
    
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผ่าน

ระบบธนาคารและการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  ไปแล้วนั้น 
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เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดแบบใบส าคัญรับเงินส าหรับการรับเงินค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทน 

ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน ตลอดจนการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา โดยได้มีการปรับเปลี่ยน

แนวทางการจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารและการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบการ

เบิกจ่ายไปแล้วนั้น 
 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลัง                

จึงเสนอขอยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารและการใช้

หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

และเสนอ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารและการใช้

หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย (ฉบับใหม่) เสนอคณะกรรมการเงินรายได้

พิจารณา 
 

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ 

กองการเจา้หน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องกอ่นเสนออธิการบดีลงนาม 
 

๓) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอตัราทุนสนับสนุนการเผยแพร่ 

    ผลงานวิจยัส าหรับนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท า “รา่ง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอัตราคา่ใช้จ่าย

ในการสนับสนุนให้นักศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือการเดินทางไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ                               

การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ เสนอคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 5 

กรกฎาคม 2561 พิจารณา โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ตาม “ร่าง” ประกาศฯ ที่ขอก าหนดให้มีการเบิกค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

หรอืการเดินทางไปน าเสนอผลงานทางวชิาการ การวจิัย และผลงานสรา้งสรรคใ์ห้แกน่ักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา

ได้คนละไม่เกนิ 1 ชิน้งานต่อปี นั้น 

จากข้อสังเกตตาม “ร่าง” ประกาศฯ ได้ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ไว้นั้น ที่ประชุมพิจารณา

แล้วเห็นควรให้จัดท าประกาศในส่วนของการสนับสนุนการตีพิมพ์แยกออกจากการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอัตราทุนสนับสนุน

การเผยแพรผ่ลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

2. เพื่อให้การก าหนดอัตราทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอัตราทุน

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

โดยให้ปรับแก้ไขความในข้อ 1  
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จาก “ก าหนดอัตราทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

บัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษาที่ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ร่วมกัน

สนับสนุนในอัตราที่เทา่ ๆ กัน ตามคุณภาพของผลงาน ดังนี.้..” 

เป็น “ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้...” 
 

กองคลัง ได้ด าเนินการปรับแกไ้ขประกาศฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดท า“ร่าง” ประกาศ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอัตราทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

(ฉบับใหม่) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว
  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ 

กองการเจา้หน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องกอ่นเสนออธิการบดีลงนาม 
 

๔) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การก าหนดประเภทรายจา่ย  

    รายการคา่ตอบแทนโครงการพัฒนาหนว่ยวิจัยระดบับัณฑิตศึกษาเพื่อการ 

    สร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร 
 

 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561                                         

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ได้หารอืเกี่ยวกับโครงการพัฒนาหน่วยวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาเพื่อการสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร วงเงิน 20.5095 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในแผนงานพื้นฐาน

ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รับผิดชอบโครงการโดยบัณฑิต

วิทยาลัย โดยที่ประชุมได้พิจารณาในส่วนของรายการค่าลงทะเบียนดังกล่าวในวงเงิน 300,000 บาท ไม่ได้เป็น

ประมาณการรายรับของกิจกรรมการจัดประชุม แต่เป็นประมาณการรายจ่ายส าหรับผู้จะเข้าร่วมประชุม ในขณะ

ที่โครงการได้มีการตั้งค่าใช้จ่ายการจัดประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติไว้ด้วยแล้วในวงเงิน 

1,761,600 บาท ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอแนะว่า กรณีที่บัณฑิตวิทยาลัย

สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดพัฒนาวัตกรรมฯ นั้น ให้จ่ายส าหรับการจัดประกวดหรือจัดประชุม                                                   

ที่หน่วยงานภายนอก (ภายในประเทศ) จัดเท่านั้น และให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการเงินรายได้จัดท า

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อก าหนดเงินสนับสนุนคา่ลงทะเบียนดังกล่าว 

กองคลัง ได้จัดท า “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การก าหนดประเภทรายจ่าย 

รายการค่าตอบแทนโครงการพัฒนาหน่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร                                           

โดยก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผล ตีพิมพ์วารสารระดับชาติและระดับ

นานาชาติ และค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานวิชาการ ในอัตราไม่เกินคนละ 500 

บาท ต่อ 1 เรื่อง เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ 

กองการเจา้หน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องกอ่นเสนออธิการบดีลงนาม 
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๕) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกรณีตรวจงานจา้งก่อสร้างและผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 
 

เพื่อให้หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีการตรวจงาน

กอ่สรา้งและผู้ควบคุมงานกอ่สรา้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นไปด้วยความเหมาะสม จ าเป็น และประหยัด ภายใต้

วงเงินงบประมาณของแต่ละส่วนงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองคลังจึงได้จัดท า “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัย                                       

แม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกรณีตรวจงานจ้างก่อสร้างและ                                 

ผู้ควบคุมงานกอ่สรา้ง เสนอคณะกรรมการเงินรายได้พจิารณา 
 

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “รา่ง” ประกาศฯ ดังกล่าว โดยก าหนดคา่ตอบคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจงานจ้างกอ่สรา้ง) ตามสัญญาที่มีวงเงิน

ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ให้เบิกจ่ายตามอัตรา ดังนี้ 

    (๑) ประธานคณะกรรมการ   คร้ังละไม่เกนิ 700 บาท 

    (๒) กรรมการ     คร้ังละไม่เกนิ 600 บาท 

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจงานจ้างกอ่สรา้ง) ตามสัญญาที่มีวงเงนิ

ตั้งแต่ 5 ล้านบาท และไม่เกนิ 50 ล้านบาท ให้เบิกจ่ายตามอัตรา ดังนี้ 

    (๑) ประธานคณะกรรมการ   คร้ังละไม่เกนิ 350 บาท 

    (๒) กรรมการ     คร้ังละไม่เกนิ 300 บาท 

3. คา่ตอบแทนผู้ควบคุมงานกอ่สรา้ง ให้เบิกจ่ายตามอัตรา ดังนี้ 

    (๑) หัวหน้าควบคุมงานกอ่สรา้ง   ไม่เกนิ 350 บาท ต่องวด 

    (๒) ผู้ควบคุมงานกอ่สรา้ง (ผู้ปฏิบัติงาน)  ไม่เกนิ 350 บาท ต่องวด 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ 

กองการเจา้หน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องกอ่นเสนออธิการบดีลงนาม 

 

4.2 ด้านบริหารทรัพย์สิน 
 

  1) พิจารณามตคิณะกรรมการอ านวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงาน 

    ในก ากับของมหาวิทยาลยัแม่โจ้ จ านวน 2 เรื่อง 
  

1. ทบทวนโครงสร้างการบรหิารของสถาบันรับรองระบบการผลิตผลติภัณฑ์      

    การเกษตร 
 

ตามที่สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ขอความอนุเคราะห์ทบทวน

โครงสร้างการบริหารหน่วยงานในก ากับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องจากสถาบันฯ เป็นหน่วยงานตรวจประเมิน/

รับรองที่มีรูปแบบการด าเนินงานเป็นอิสระ ภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย โดยมีระเบียบสถาบันฯ                                   
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ว่าด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารสถาบันฯ ในก ากับดูแล นั้น ซึ่งต่อมา มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและด าเนินงานของหน่วยงานในก ากับ พ.ศ. 2558 และแก้ไข

เพิ่มเติม จึงต้องยกเลิกระเบียบฯ สถาบันฯ ว่าด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารสถาบันฯ ในก ากับดูแล ส่งผลให้

การแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารสถาบันฯ ถูกยกเลิกตามไปด้วย 
 

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงาน                       

ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020 : 2012 และ ISO/IEC 17065 : 2012 ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ต้องประกอบด้วย ผู้แทนนักวิชาการ ผู้แทนผู้บริโภคและ

ผู้แทนผู้ผลิต ได้แก ่พาณิชย์จังหวัดชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หรอืส่วนอื่นๆ เข้ามาเป็นกรรมการ ซึ่งมี

ความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสีย มีความโปร่งใสในการท างาน สอดคล้องตามข้อก าหนดของมาตรฐาน  ISO/IEC 

17065 : 2012 ข้อ 5.2 เรื่อง กลไกเพื่อป้องกันความเป็นกลาง (ตามข้อ 5.2.2) ประกอบกับระเบียบสถาบัน

รับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ว่าด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารของสถาบันรับรองระบบการผลิต

ผลิตภัณฑ์การเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

2. คณะกรรมการสถาบันประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ                                               

ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และนายธนภัทร ปัญญาวงศ์ ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกองการเจา้หน้าที่ ส านักงานอธิการบดี 
 

  ดังนั้น การใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและด าเนินงานของ

หน่วยงานในก ากับ  พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีคณะกรรมการอ านวยการบริหารทรัพย์สินแ ละ

หน่วยงานในก ากับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังกล่าว จึงขัดกับหลักการของ ISO เนื่องจากขาดอิสระในการบรหิารงาน 

ทั้งนี้ ในข้อ 6 และข้อ 9 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบรหิารทรัพย์สินและด าเนินงาน

ของหน่วยงานในก ากับ  พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม ได้ก าหนดไว้ว่า ให้หน่วยงานในก ากับด าเนินการให้เปน็ไป

ตามระเบียบนี ้ยกเว้นหน่วยงานในก ากับที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ใชร้ะเบียบอื่นเป็นการเฉพาะ  
   

  ขั้นตอนการด าเนินการและพิจารณา 

  ๑) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ด าเนินการเปรียบเทียบโครงสรา้งการ

บริหารหน่วยงานในก ากับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดิมและใหม่ และเสนอคณะอนุกรรมการบริหารทรัพย์สิน และ

คณะกรรมการอ านวยการบรหิารทรัพย์สินและหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัยพิจารณา  

  ๒) คณะอนุกรรมการทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 

กรกฎาคม 2561  พิจารณาการขอทบทวนโครงสร้างการบริหารของสถาบันรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์

การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แล้ว มีมติและข้อเสนอแนะดังนี้ 

       1. เห็นชอบการปรับโครงสร้างการบริหารของสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์

การเกษตร  
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      2. เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้อ านวยการส านักงานบริหารทรัพย์สิน เป็น คณะกรรมการบริหาร

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เพิ่มเติม และเห็นควรให้งานวินัยและนิติการตรวจสอบ

ระเบียบการแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรต่อไป 

3) คณะกรรมการอ านวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการ

ประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 พิจารณาการแล้ว เห็นชอบตามมติและข้อเสนอแนะของ

คณะอนุกรรมการทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
 

ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรปุได้ ดังนี ้

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพิ่มเติมควรพิจารณาว่าเป็นไปตามระเบียบที่

เก่ียวข้องหรอืไม่ มีการก าหนดสัดส่วนหรอืหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO หรอืไม่ อย่างไร 

2. เพื่อให้การบริหารงานหน่วยงานในก ากับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ควรพิจารณาจัดท าระเบียบหรอืข้อบังคับฯ กลาง ที่ใชส้ าหรับหน่วยงานในก ากับโดยเฉพาะ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอทบทวนโครงสร้างการบริหารของสถาบันรับรอง

การผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการนโยบายบรหิารทรัพยส์นิ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตามล าดับ 
 

2. โครงการ Well-being Chumphorn 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ Well – 

Being  พื้นที่ชุมพร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เพื่อท าหน้าที่วางแผนและขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ 

Well – Being พื้นที่ชุมพร และเสนอคณะกรรมการอ านวยการเพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอในการด าเนินงาน 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย นั้น 
 

 คณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ Well – Being  พื้นที่ชุมพร ในการประชุม

ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้น าเสนอกรอบแนวคิดในการด าเนินงานโครงการ โดยแบ่ง                                     

การด าเนินงานเป็น 3 กลุ่ม คอื 

 1.  Centre of Excellent of Tropical Economic Plant ได้แก่ Palm oil,  Durian,  Flamingo flower, 

Eurycoma longifolia, Kumquat, Banana, Coconut 

 2.  Center of Excellent of Marine Research  ได้แก่ Swimming crab,  Aquatic resources,  Sea 

food, Sand worm 

 3.  Center of Excellent of Tourism ไ ด้ แ ก่  Superman Training Center,  Yacht service school 

(YSS), Commercial aviation school (CAS), Community tourism, Travel and Tourism Professional Training Center 

(TTT) 

  โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานข้อมูลกลาง รวบรวมข้อมูล และพัฒนาระบบต่างๆให้

สอดรับกับการพัฒนาโครงการ Well-Being พืน้ที่ชุมพร 
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  ขั้นตอนการด าเนินการและพิจารณา 
 

     1) คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561                                

เมื่อวันที่  8 มิถุนายน 2561  พิจารณาการสร้างมูลค่าเพิ่มพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ โจ้  –  ชุมพรแล้ว                                       

มีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

       1. แนวคิดหลักส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ คอื แผนยุทธศาสตร ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

100 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะต้องมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยต้องบูรณาการ

ทั้งสามเรื่องให้เกิดความสมดุล และยั่งยืน ซึ่งเรื่องนี้เป็นหลักการที่ส าคัญในการขับเคลื่อนต่อไป โดยที่แม่โจ้เป็น

มหาวิทยาลัยที่มีฐานด้านการเกษตร เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องน าความรู้ทางด้านการเกษตรเป็นแกน

หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้การเกษตรที่จะน าไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้องเป็นการเกษตรที่จะต้อง

น าไปสู่การสรา้งมูลคา่ใหม่  

      2. การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ภายใต้กรอบของยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

100 ปี ภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ดังนั้น  การใช้พื้นที่ต้อง

สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันภายใต้แนวคิด สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ที่มี

ความสมดุลกัน และให้ผลตอบแทนที่มากขึน้ และมีความยั่งยืน ดังนั้นผู้บริหารที่ดูแลรับผดิชอบนโยบายแตล่ะดา้น

ต้องสร้างแนวคิดใหม่และควรมีการบูรณาการร่วมกัน และการน าเสนอเกี่ยวกับศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of 

Excellence)  ต้องน าสู่ความเป็นเลิศ เช่น พืชที่อยู่ในเขตร้อนมหาวิทยาลัยต้องเก่ง รวมทั้ง เรื่องชายฝั่งทะเล 

(Marine) และ การท่องเที่ยว  ทั้งสามเรื่อง มีรายละเอียดที่น าไปสู่การก าหนดงบประมาณ ความรับผิดชอบ การ

บรหิารจัดการต่อไป 

      3. ในปัจจุบันสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาลดลง เนื่องจากโครงสร้าง

ประชากรเปลี่ยนแปลงไป ท าให้มีแนวคิดในการเปลี่ยนผ่าน (transformation) การปรับเปลี่ยนตามที่เสนอ  ซึ่งเป็น

สิ่งที่ท้าทาย ถา้ท าได้จริงรายได้จะเพิ่มจรงิหรอืไม่ และการเปลี่ยนผ่านจะด าเนินงานได้ต้องด าเนินงาน ด้วย 9 C ( 

Connect, Co- create Value, Care and Share, Collaboration, Concentration, Convergence, Capacity building, 

Clustering, Communication)  โดยมหาวิทยาลัยต้องสื่อสาร สรา้งเครอืข่ายกับชุมชน สังคม   

      4.  โครงการ Well – being ควรมีรายละเอียดและความชัดเจน ก่อนน า เสนอเข้า                                       

สภามหาวิทยาลัย และเห็นควรมีผู้วิเคราะห์ด้านการตลาดด้วย เพื่อวิเคราะห์โครงการ ทั้งนี้ จะท าให้เกิด

มูลคา่เพิ่มได้อย่างไร ท าให้ชุมชนได้ประโยชน์ ที่ส าคัญคอืต้องท าความเข้าใจกับทุกฝ่าย  

 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

 1. เห็นชอบให้จัดท า business Concept, operation plan, monitoring ตาม Concept โดยจัดท า

แผนระยะ 3 ปี และเสนอคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป 

 2. เห็นชอบให้รองศาสตราจารย์จ าเนียร บุญมาก เป็นที่ปรกึษาเรื่อง business plan 

 3. เมื่อมีการประชุม เรื่อง โครงการ Well – Being  พื้นที่ชุมพร เห็นชอบให้เชิญคณะกรรมการ

ฝ่ายขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ Well – Being  พื้นที่ชุมพร เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 

และการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 



- ๑๒ - 

 

 ๒) คณะกรรมการฝ่ายขับ เคลื่อนการด า เนินงานโครงการ Well-Being พื้นที่ ชุมพร                      

ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ Well-being Chumphorn กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัย

แม่โจ้-ชุมพร ดังนี้ 

     1. พื้นที่ก่อสร้างบ่อเก็บน้ า เพื่อการเกษตร คือ ขุดสระขนาด 35 ไร่  และขุดสระขนาด 25 

ไร ่(ขุดใหม่)  

     2. พืน้ที่จัดท าแปลงเกษตรอินทรีย์ จ านวน 400 ไร่ 

      3. เงินลงทุนจ านวน  จ านวน  16,575,621 บาท   

     4. แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา 5  ปี  
 

  ๓) คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการประชุม  ครั้งที่ 4/2561                                   

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 พิจารณาโครงการ Well-being Chumphorn กจิกรรมการพัฒนาศักยภาพเกษตร

อินทรยี์แล้ว มีขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน ดังนี้ 

    1. แผนธุรกิจของโครงการ Well-being Chumphorn ควรมีรายละเอียดชัดเจนครบทุกด้าน 

เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน การบริหารความเสี่ยง การพยากรณ์รายได้ การจัดสรรทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาของ

ผลผลิต กลุ่มลูกค้า กลุ่มเครือข่าย ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และการบริการ หลักสูตรการเรยีนการสอน เงินลงทุนโดย

จ าแนกด้านการเรียนการสอน การบรหิารวิชาการ เชงิพาณิชย์ เป็นต้น 

      2. ควรมีการพัฒนาการองคค์วามรูใ้หม่ ผลผลิต สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่มีในปัจจุบัน 

    3. การด าเนินงานปี 2561 (ปีแรก) ควรมีพื้นที่ในการด าเนินงานเกษตรระยะสั้น เช่น การ

ปลูกผักอินทรยี์ เพื่อให้เกดิรายได้ระหว่างการรอผลิตจากไม้ผลอินทรยี์ 

    4. การสรา้งทีม และการบริหารจัดการทมีที่ดี 

    5. การเปิดกว้างในร่วมทุน โดยเสนอแนะให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนจาก

สถานทูตต่าง ๆ 

      ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินฯ พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

    1. เห็นชอบการด าเนินโครงการ Well-being Chumphorn ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินตาม

ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 

    2. เห็นชอบให้บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จ ากัด ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สิ้นสุด                                     

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ด าเนินการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวตามแผนของโครงการ Well-

being Chumphorn ต่อไป  

    3. เห็นชอบงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน  4,471,450 บาท (กรกฎาคม – กันยายน  

2561) ในการด าเนินการ ดังนี้  

- กอ่สรา้งบ่อเก็บน้ าเพื่อการเกษตร ขุดสระขนาด 35 ไร ่และขุดสระขนาด   

    25  ไร ่(ขุดใหม่)   

- จัดซื้อกล้าพันธ์ไม้ผลอินทรยี์  
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4. เห็นชอบให้คณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ Well-Being พื้นที่ 

ชุมพร โดยมีรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์                                                     

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ และคุณสรรเสริญ สุจริตกุล ด าเนินการจัดท า Business Plan งบประมาณ 2562 - 

2565 ให้มีรายละเอียดครบทุกด้านตามข้อเสนอแนะข้างต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการน โยบายทรัพย์สิน  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับ   

 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

1. เห็นชอบทั้ง 4 ประเด็นที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 2. ให้วิเคราะห์ว่า เดิมพื้นที่ดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์อย่างไร เช่น เป็นพื้นที่ในการท าวิจัย หรอื 

การเรียนการสอน หากมีการใช้พื้นที่ของ Well-Being ให้มีการท าความเข้าใจกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-

ชุมพร ด้วย 

3. ให้เพิ่มเติม รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) และ คณบดีมหาวิทยาลัย                         

แม่โจ้-ชุมพร ร่วมเป็นทีป่รกึษาของ Well-Being  

4. มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม) รองอธิการบดี                                  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) และคณบดี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หารือรว่มกันเพื่อพิจารณาจัดท าแผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณในระยะยาว  
 

4.3 ด้านการเรียนการสอน  
 

  ๑) พิจารณาการอนุมัติปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 ได้มีมติ

มอบอ านาจการอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ นั้น 
 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการแจ้งว่า มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาครบหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย ระดับปรญิญาเอก และระดับปรญิญาโท ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 และประจ าภาคต้น 

ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 12 คน จ าแนกเป็น ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน และระดับปริญญาโท 

จ านวน 11 คน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี ้ได้ผา่นการ

ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อปริญญา จากส านักบริหารและพัฒนาวิชาการแล้ว ตามรายละเอียด                                              

ทีเ่สนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ โดยให้

ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และส่งให้ส านักงานสภาฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อนุมัติ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามล าดับ 
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4.4 ด้านกายภาพ 
 

๑) การรณรงค์การใช้รถจักรยานในมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
 

  ตามที่กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาได้ส ารวจการใช้จักรยาน และสิ่งอ านวยความสะดวกใน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสรุปผลเสนออธิการบดีเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้ 

  1.  จ านวนรถจักรยาน  ที่มหาวิทยาลัยได้รับบรจิาคและที่นักศึกษาและบุคลากรครอบครอง 

   1.1  กระทรวงพลังงาน  485  คัน 

   1.2  คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวิทยาลัย  60  คัน 

   1.3  โครงการสรา้งหอพัก (หออุดมศิลป์)  100 คัน 

   1.4  รถจักรยานส่วนตัวและอื่นๆ 

ซึ่งจ านวนรถจักรยานที่อยู่ใสภาพปกติ  สามารถใช้งานได้จ านวนประมาณ 500  คัน 

  2.  จ านวนนักศึกษาและบุคลากร (กลุ่มเป้าหมาย) 

   2.1  นักศึกษา ช้ันปีที่ 2 – 5  ประมาณ 12,000 คน 

   2.2  บุคลากร  1,750  คน 

   2.3  ภาคเอกชนและบุคคลที่มาติดต่อ ประมาณ  500  คน 

  3.  จุดจอดรถของนักศึกษา จักรยาน, จักรยานยนต์ และรถยนต์ 

   3.1  บรเิวณประตูใหญ่ และหน้าอาคาร 70 ปี 

   3.2  บรเิวณประตูบางเขน, ส านักวจิัยฯ และอาคารดินและปุ๋ย 

   3.3  บรเิวณประตูวัดวิเวก, สระว่ายน้ าอุบลรัตฯ และชมรมพืชสวน 

   3.4  บรเิวณลานจัตุรัสนานาชาติ 

   3.5  บริเวณสมาคมศิษย์เกา่ และพิพธิภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย 

  4.  จุดจอดรถของบุคลากร  ให้จอดในบรเิวณที่ท างาน, ศนูย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

และสนามวงัซา้ย 
 

  ข้อเสนอแนะ 

  1.  ควรให้มีที่จอดรถและปริมาณรถจักรยานที่เพียงพอ 

  2.  มาตรการที่ใช้ในการรณรงค์ ควรเริ่มจากการขอความร่วมมือก่อนจะใช้มาตรการบังคับ 

ทั้งนี ้ขอให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปฏิบัติรว่มกัน 

  3.  การจัดหารถจักรยานควรมีอัตราคา่บริการที่ไม่เป็นภาระแกน่ักศึกษามากเกนิไป 

  4.  บรเิวณพื้นเส้นทางจักรยานควรน าสิ่งกดีขวาง คอื ยางชะลอความเร็วออก เนื่องจากอาจท า

ให้เกดิอุบัติเหตุได้ 
 

  ข้อพิจารณา 

  1.  จ านวนจักรยานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ควรจัดท าเพิ่มเติมตามจ านวนประชากร 

  2.  การแก้ไขเรื่องผังจราจร บรเิวณช่องทางจักรยาน 

  3.  ควรมีการทดลองให้ภาคเอกชน มาด าเนินการ กอ่นที่จะมีการท านิติกรรม 
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  4.  ในสถานศึกษามีการใช้จักรยานยนต์อยู่ 2 บรษิัท ดังนี้ 

   4.1    บริษัท O-FO (สีเหลือง ค่าบริการต่อครั้ง 5 บาท) ระบบการดูแลรถเป็นภาระ

ของบรษิัท โดยนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ย 

   4.2   บริษัท MOBIKE (ส้ส้ม) ค่าบริการ 10 บาท/ 30 นาทีและค่าบริการรายเดือน 

80 บาท (ไม่จ ากัดเวลา) ระบบการดูแลรถเป็นภาระของบริษัทมีประกันภัยบุคคลที่ 3 คุ้มครองรถหายและ

อุบัติเหตุ คร้ังละ 50,000 บาท 

  5.  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อเป็นการรณรงค์การใช้จักรยาน                       

จึงก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับภาระคา่ใช้จ่าย แล้วน าไปรวมเป็นคา่เทอมเหมาจ่ายหรอืจากกองทุนเพื่อการนี้ 
   

  ทั้งนี้ อธิการบดีได้พิจารณาแนวทางการรณรงค์การใช้รถจักรยานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วมีความเห็น ดังนี้ 

  1. เห็นชอบในหลักการ และให้สรุปเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ

พิจารณา 

  2. ให้มีแผนการด าเนินการและด าเนินการในส่วนที่สามารถด าเนินการได้ก่อนตาม                   

ล าดับ โดยวิเคราะห์ด้าน งาน เงิน คน ให้เป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วน 

  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า โครงการใดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มสวัสดิภาพนักศึกษาที่ดี

ขึ้นและเป็นการพัฒนาเร่งด่วน ควรก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน และการด าเนินการในส่วนที่มีความซ้ าซ้อน                                    

หลายขั้นตอน ควรพิจารณาลดขั้นตอนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อปฏิบัติงานที่ทันต่อการใช้งาน  
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. ให้คลัสเตอร์พัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการวางผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้                                           

น าข้อเสนอแนะแนวทางการรณรงค์การใช้รถจักรยานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังกล่าวข้างต้นพิจารณาจัดท า

แผนการด าเนินการโดยวิเคราะห์ด้าน งาน เงิน คน ให้เป็นรูปธรรม โดยให้กลุ่มพัฒนานักศึกษาสื่อสารเกี่ยวกับ

การรณรงค์การใช้จักรยานกับนักศึกษา และให้คณะกรรมการวางผังแม่บทฯ ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดผัง

พื้นที่การจอดจักรยานและจักรยานยนต์ ทั้งนี้ ให้ประสานการท างานร่วมกัน และสรุปผลเสนอคณะกรรมการ

บรหิารฯ พิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง  

2. มอบให้กองแผนงาน และกองคลัง น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการใน

ส่วนที่เก่ียวข้อง 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 

5.1 รายงานผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา 

ส าหรับคนพิการในระดับอดุมศึกษา 
 

ตามที่ผู้แทนคณะท างานจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ

ในระดับอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและ
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ติดตามผลการด าเนินการด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมศิขรินทร์                                     

ช้ัน 3 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ และเยี่ยมชมศูนย์บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(Disability Support Service : DSS) ณ อาคารเรยีนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อติดตามความกา้วหน้าการ

ด าเนินงานด้านการจัดบริการทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการ การสนับสนุนทุนการศึกษา รวมทั้งพบปะ 

พูดคุยกับนักศึกษาพิการ เพื่อทราบถึงความก้าวหน้า สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะในการจัดระบบรองรับ

นักศึกษาพิการ เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและพัฒนางานจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นั้น 
 

ในการนี้ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้สรุปผลตรวจเยี่ยมและติดตามผลการ

ด าเนินการด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ พอสรุปได้ ดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรค  

1. อาจารย์ผูส้อนยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเก่ียวกับนักศึกษาพิการ 

2. ห้องศูนย์บริการและสนับสนนุนกัศึกษาพิการมีขนาดเลก็ ไม่มีความสะดวกในการท ากิจกรรม 

3. ขาดบุคลากรสายการศึกษาพิเศษ 

4. ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการยังไม่สมบูรณ์ 
 

ความต้องการของนักศึกษาพิการ  

1. อยากให้ย้ายที่ตั้งของศูนย์บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการมาตั้งในบริเวณใกล้เคียงกับ

กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่และใช้บริการ 

2. สื่อ อุปกรณท์ี่ช่วยให้เข้าถงึการเรยีน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง printer เครื่อง Scanner 

เป็นต้น  
 

ข้อเสนอแนะจากคณะตรวจเยี่ยมฯ 

1. หากสามารถจัดหาห้องที่เหมาะสม และอยู่ใกล้กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์แล้ว                                     

ย้ายศูนย์ DSS มาไว้ใกล้เคยีง จะช่วยให้นักศึกษาพิการเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึน้ 

2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

นักศึกษาพิการโดยตรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพความรู้และความเข้าใจในการดูแลนักศึกษาพิการของ

สถาบัน 

3. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยต้องเสนอเรื่องให้สภาสถาบันอุดมศึกษา

พิจารณาและออกข้อก าหนด นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 

อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา 

4. มหาวิทยาลัยอาจจัดประชุมชี้แจง หรือจัดอบรมสัมมนาให้แก่เจ้าหน้าที่และอาจารย์ผู้สอน 

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน การดูแล และให้บริการแก่นักศึกษาพิการที่

ถูกต้อง เหมาะสม 
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5. นักศึกษาพิการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่ควรกู้ยืม

เงินค่าเล่าเรียนจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพราะได้รับเงินอุดหนุนฟรีอยู่แล้ว หากขัดสนหรือมี

ความเดือดรอ้นจรงิ ๆ ควรกูเ้ฉพาะค่าใช้จา่ยส่วนตัว เพื่ออนาคตจะได้ไม่มีหนีม้าก ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยอาจใหค้วาม

ช่วยเหลือด้วยการจ้างงานระหว่างเรียน หรือเปิดรับบริจาคจากองค์กรหรือบุคคลภายนอก ซึ่งใบเสร็จรับเงินที่

มหาวิทยาลัยออกให้สามารถน าไปลดหย่อนภาษีประจ าปีได้ 

6. ปัจจุบันมีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจ้างงานบุคลากร 100 คน 

ต้องรับคนพิการเข้าท างาน 1 คน (100:1) มหาวิทยาลัยอาจจ้างนักศึกษาพิการที่ส าเร็จการศึกษาและมี

ศักยภาพสูงเข้าท างาน แต่ถ้าไม่มีการจ้างงานก็สามารถปฏิบัติตามมาตรา 35 เรื่อง การให้สัมปทาน การจัด

สถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ การฝึกงาน

หรอืจัดให้มีอุปกรณห์รอืสิ่งอ านวยความสะดวก ล่ามภาษามือหรอืให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรอืผู้ดูแล

คนพิการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2558 

ก าหนด 

7. ในอนาคตมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจ านวนนักศึกษาพิการที่มีความบกพร่องไม่เห็นเด่นชัด 

เช่น บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ออทิสติก เป็นต้น ทางมหาวิทยาลัยควรมีการเตรียมความพร้อมในด้าน

บุคลากร และด้านการให้บริการในด้านต่าง ๆ   

8. มหาวิทยาลัยสามารถจัดสรา้ง/ปรับปรุงอาคาร ห้องน้ า ลิฟท ์ทางลาดส าหรับนักศึกษาพิการ 

โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัย ตามหนังสือส านักงบประมาณที่ นร. 0410/ว47 ลงวันที่ 11 

กุมภาพันธ์ 2542  

ประเด็นที่น าเสนอเพื่อพิจารณา  

1. การจัดตั้งศูนย์บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) เป็นหน่วยงานในสังกัด                                    

กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

2. ข้อก าหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการ จัดท าเป็นประกาศใช้ใน 

แต่ละปีการศึกษา โดยผ่านสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรอืเห็นชอบ  

3. สถานที่จัดตั้งศูนย์บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) ควรอยู่ใกล้หน่วยงานที่มีการ 

ให้บริการแกน่ักศึกษาพิการที่มาใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสม  

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  
 

ที่ประชุมรับทราบ และมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้  

1. การรับเข้านักศึกษาใหม่ควรพจิารณาให้ครอบคลุมถงึนักศึกษาพิการด้วย  

2. ในส่วนของการจ้างบุคลากรพิการ อาจพิจารณาในรูปแบบของอาสาสมัคร และมอบ

ประกาศนียบัตรหรอืรางวัลเพื่อเป็นการตอบแทน 
  
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้กองแนะแนวฯ พิจารณาด าเนินการเก่ียวกับการจัดตั้งศูนย์บริการ

และสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 
 



- ๑๘ - 

 

5.2 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมท่ีประชุมรองอธกิารบดดี้านการคลงัและทรัพย์สิน 

มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.) ครั้งที่ 3/2561 
 

ตามที่รองอธิการบดี (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) ได้เข้าร่วมประชุม                       

ที่ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.) คร้ังที่ 3/2561 

เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บาง เขน กรุงเทพมหานคร นั้น ในการนี้                                              

ได้สรุปผลการเขา้ร่วมประชุมดังกล่าว เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 2 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ การขอยกเว้นตามร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ตามหนังสือที่ กค(กวจ) 0405.2/ว.122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ข้อ (2) กรณีที่หน่วยงาน

ของรัฐเป็นผู้ท าวิจัยเองหรือรับจ้างท าการวิจัย หรือเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาการ ต้องด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หากไม่สามารถด าเนินการตาม พ.ร.บ.

การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ได้ตามมาตรา ๗ (๓) มหาวิทยาลัยจะต้องยกร่างระเบียบหรือประกาศ เสนอไป

ยังคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อพิจารณาให้ความเป็นชอบและจัดท าเป็นเอกสารแนบท้าย 

ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวจิัยและพัฒนาและการให้บริการทางวิชาการ หรอืการจา้งที่

ปรกึษา ที่ไม่สามารถด าเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 

โดยกรมบัญชกีลางขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. ให้มหาวิทยาลัยส่งเหตุผลประกอบการขอยกเว้นการด าเนินการตาม พ.ร.บ.  การจัดซื้อ                                

จัดจ้างฯ พ.ศ.2560  

2. ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมบัญชีกลาง) เชิญมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไปหารือ เพื่อยืนยันว่า                                          

ไม่สามารถด าเนินการ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ได้ 

3. หากเห็นชอบรว่มกันว่าไม่สามารถด าเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ได้

ให้มหาวิทยาลัยจัดท าร่างระเบียบ/ประกาศ ส่งมาให้ฝา่ยเลขานุการฯ ตามรูปแบบที่ก าหนด โดยจะร่วม 

1) วิจัยและนวัตกรรม 

2) การบรกิารทางวิชาการ 

3) การจา้งที่ปรึกษา ไว้ในระเบียบ/ประกาศ เดียวกันก็ได้ หรอืแยกเป็น  

    3 ระเบียบ/ประกาศ ก็ได้ 

4. หลังจากนั้นฝ่ายเลขานกุารฯ จะเสนอเข้าสู่คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาทีละ 10 หน่วยงาน 

(ประชุมเดือนละครัง้) 

ที่ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังฯ พิจารณาร่วมกันถึงประเด็นที่ไม่สามารถด าเนินการตาม 

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ  พ.ศ.2560 
 

ประเด็นที่ 2 ความเข้าใจพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑   

กรอบการด าเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การก าหนดวินัยทางการคลังด้าน

รายได้และรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง และ

การบรหิารหนีส้าธารณะ   



- ๑๙ - 

 

ประเด็นที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยในก ากับ ได้แก่  

เงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย  ระเบียบ 

หรอืข้อบังคับ หรอืได้รับช าระตามอ านาจหน้าที่หรอืสัญญา หรอืได้รับจากการให้ใชท้รัพย์สินหรอืเก็บดอกผลจาก

ทรัพย์สินของราชการ ให้น าส่งคลังตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น 

(มาตรา ๓๔) 

การกันเงินรายได้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐน าไปใช้จา่ยตามวัตถุประสงคข์องหน่วยงานนั้น หรอื

เพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะอาศัยอ านาจตามกฎหมาย (มาตรา 35)  

รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ (มาตรา ๖๒) 

1. ให้มีเทา่ที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ หรอื การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ

การมีเงินนอกงบประมาณนั้น 

2. เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ให้น ามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมี

กฎหมาย ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรอืได้ท าความตกลงกับระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น  

3. มีเงินคงเหลือให้น าส่งคลังโดยมิชักช้า ทั้งนี้ การน าเงินส่งคลังให้เป็นไปตามระเบียบ                                                

ที่รัฐมนตรกี าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอก

งบประมาณมากเกินสมควร ให้กระทรวงการคลังเรียกให้หน่วยงานของรัฐน าเงินดังกล่าวส่งคลัง ทั้งนี้                                    

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรกี าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี(มาตรา ๖๒)  

โดยบทเฉพาะกาลให้ด าเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินี ้ให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในหนึ่งปีนับแต่ วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ  

การบังคับใช้พ.ร.บ.ดังกล่าว อาจจะท าให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับไม่สามารถด าเนินงานตามหลักการที่ก าหนดไว้ ที่ประชุมจึงให้แต่ละมหาวิทยาลัยรวบรวม

ประเด็นที่มหาวิทยาลัยอาจจะด าเนินการไม่ได้ตามพ.ร.บ. เสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย                                      

เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเพื่อพิจารณาต่อไป 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.3 รายงานความก้าวหน้าการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร 
 

ด้วยรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดงาน

เกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร โดยได้สรุปกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

ดังนี้ 
 

รายช่ือหนว่ยงาน กจิกรรม 

1. คณะผลิตกรรมการเกษตร - แปลงสาธิตพชืผัก 

- แปลงสาธิตพชืไร่ 

- แปลงสาธิตไมผ้ล 

- แปลงสาธิตไมด้อกไมป้ระดับ 



- ๒๐ - 

 

รายช่ือหนว่ยงาน กจิกรรม 

 - จัดแสดงและประกวดกล้วยไม ้ไมด้อกและไมป้ระดับ 

- จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป ี2561 

2. คณะวิทยาศาสตร์ - การสัมมนาและเสวนาทางวชิาการ 

3. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร - ร่วมจัดนทิรรศการ 

4. คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ า - การสัมมนาและเสวนาทางวชิาการ 

- ประกวดปลาหมอสี และการจัดตู้ปลาสวยงาม 

- จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป ี2561 

5. คณะพัฒนาการท่องเท่ียว - การสัมมนาและเสวนาทางวชิาการ 

- เส้นทางรอบร้ัวมหาวทิยาลัย 

6. คณะศิลปศาสตร์ - การสัมมนาและเสวนาทางวชิาการ 

- ดนตรีในสวน 

7. คณะเศรษฐศาสตร์ - การสัมมนาและเสวนาทางวชิาการ 

- สรุปประเมินการด าเนนิงาน 

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ

สิ่งแวดลอ้ม 

- การสัมมนาและเสวนาทางวชิาการ 

9. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี - การสัมมนาและเสวนาทางวชิาการ 

- การประกวดไก่ตอ่-ไก่ตัง้ “ขนัเก่ง” และไก่ตอ่- ไก่ตัง้ 

- การประกวดไก่พื้นเมอืง 

- การประกวดไก่แจ้สวยงาม 

- การประกวดควายล้านนา 

10. วทิยาลัยพลังงานทดแทน - การสัมมนาและเสวนาทางวชิาการ 

11. ส านักวิจัยและส่งเสริมวชิาการการเกษตร - นทิรรศการผลงานวจิัยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

- จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป ี2561 

12. ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ - นทิรรศการหลักสูตร 

13. ส านักหอสมุด - นทิรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคต 

14. ส านักงานบริหารทรัพย์สนิ - ด้านสิทธิประโยชนแ์ละหารายได ้

15. ส านักฟาร์มมหาวทิยาลัย การจัดแสดง 
- Smart Farmming ไมผ้ล/พชืผกั (โรงเรือง 10 โรงเรือน) 
- แปลงไม้ดอก ทานตะวัน/คอสมอส จ านวน 13 ไร่ 
- แปลงพชืผักอินทรีย์  จ านวน 5 ไร่ 
- นทิรรศการโครงการพระราชด าร ิ  
- ศูนยจ์ าหนา่ยผลิตภัณฑ์/เครอืข่ายชุมชน/กิ่งพันธ์ุ ไมผ้ล 
- แปลงไม้ผล ล าไย/มะม่วง 
- จุดพักผ่อน/ชมววิ/กิจกรรม 

16. วทิยาลัยนานาชาต ิ - การสัมมนาและเสวนาทางวชิาการ 

17. คณะสารสนเทศและการสือ่สาร - ยังไม่มีกิจกรรม 

18. มหาวทิยาลัยแมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ - ยังไม่มีกิจกรรม 

http://www.econ.mju.ac.th/
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รายช่ือหนว่ยงาน กจิกรรม 

19. วทิยาลัยบริหารศาสตร์ - ยังไม่มีกิจกรรม 

20. คณะบริหารธุรกิจ - ยังไม่มีกิจกรรม 

21. มหาวทิยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร - ยังไม่มีกิจกรรม 

22. บัณฑิตวทิยาลัย - ยังไม่มีกิจกรรม 

 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
 

 6.1 หลักสูตรท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 และการปรับเปลี่ยน 

แนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติ

หรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 

ตามที่รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) และส านักงานคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา ได้เสนอที่ประชุมเพื่อทราบหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

และเสนอการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติ

หรอืการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

  1. ปัญหาหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ส่งผลกระทบต่อ

มหาวิทยาลัยในหลายด้าน ส่งผลให้นักศึกษาและผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่น รวมถึงกระทบต่อการกู้ยืมเพื่อ

การศึกษาของนักศึกษา และการก าหนดค่าเงินเดือนของบัณฑิต ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องเร่งหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาโดยเร่งด่วน 

  2. ต้องเร่งปรับปรุงระบบและกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตร  ก าหนดกรอบ

ระยะเวลาการด าเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา รวมถึงก าหนด

มาตรการ บทลงโทษ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยต่อไปให้น าระบบ CHECO ของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษามาปรับใช้กับการด าเนินงานด้านการพจิารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  3. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการ

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจจะพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในลักษณะ

เดียวกันกับหน่วยงานเอกชน คอื การน าผลประกอบการขององคก์รมาใช้ในการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ

บุคลากร  
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

  1. ให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร มอบให้ รองอธิการบดี 

(อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์) เป็นประธานกรรมการ  รองอธิการบดี  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)                                        

เป็นรองประธานกรรมการ ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการไปพิจารณาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยน า

ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 



- ๒๒ - 

 

  2. มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) และ กองการเจ้าหน้าที่                                              

น าข้อเสนอแนะข้อ 3 ไปพิจารณาด าเนินการ 

  3. ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทั้งข้อ 1 และ 2 รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารฯ และ                                       

สภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
  

 6.2   ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป 
 

ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561 วันพุธที่ 22 สิงหาคม 

2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 5 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุม 13.30 น.  
 

 

 

         ธัญทิวา เผา่ต๊ะใจ       พัชรี ค ารินทร ์

  (นางธัญทิวา เผา่ต๊ะใจ)            (นางพัชรี ค ารินทร)์ 

         เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป                       หัวหน้างานประชุม 

  ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

 

 

         ปราณี พันธุ์วุฒิ                      กชพร ศิริโภคากจิ 

(นางปราณี พันธุ์วุฒ)ิ         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากจิ) 

                 ผู้อ านวยการกองกลาง                 รองอธิการบดี 

       ผู้ตรวจรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

  

 

 

 

 

 

               รับรองรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จ าเนียร ยศราช) 

  อธิการบดมีหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

       22 สงิหาคม 2561  


